

KẾ HOẠCH

Công tác khoa giáo và công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 05/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2024; Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU, ngày 09/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024; Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái xây dựng kế hoạch công tác Khoa giáo, công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp cấp ủy đảng các cấp xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác khoa giáo, công tác văn hóa, văn nghệ trong năm 2024. Trên cơ sở đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nói chung; lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ nói riêng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

2. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo nhằm giải quyết những vấn đề nổi cộm, những vấn đề được Nhân dân quan tâm và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội (sau đây viết tắt là lĩnh vực khoa giáo). Trong tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động công tác khoa giáo cần quan tâm định hướng dư luận xã hội, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

3. Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; những giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc của tỉnh; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến; bồi đắp niềm tin của Nhân dân thành phố vào sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

4. Các hoạt động trong lĩnh vực công tác khoa giáo, công tác văn hóa văn nghệ phải thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nói chung và lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ nói riêng.

5. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đối với công tác khoa giáo

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thực hiện nhiệm vụ khoa giáo (*có phụ lục kèm theo*); Kế hoạch hành động số 236-KH/TU, ngày 12/12/2023 của Thành ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

1.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

- Tập trung tham mưu về việc tăng cường vai trò của các tổ chức đảng trong triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục, triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa mới; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tuyên truyền về chương trình giáo dục địa phương, Luật Giáo dục 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học...

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg, ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” gắn với thực hiện Kết luận số 01-CT/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội nhằm giáo dục tình yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, sống tích cực, nhất là giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh trong các cấp học. Tăng cường an ninh, an toàn trường học, chống bạo lực học đường. Kịp thời nắm bắt, có giải pháp xử lý những vấn đề, hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo.

- củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xoá mù chữ, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn gắn với các quy định về thực hiện giáo dục bắt buộc đối với bậc mầm non và tiểu học. Thực hiện tốt chủ trương giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Việc bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong giáo dục ở các địa phương.

- Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2024 trên địa bàn thành phố, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho học sinh tham dự kỳ thi đúng quy chế và đạt kết quả cao.

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm bền vững, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1.2. Đối với lĩnh vực y tế - dân số và các vấn đề xã hội

- Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về y tế, dân số và các vấn đề xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”. Trong đó, tập trung tham mưu những nội dung trọng tâm sau: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, các cơ quan chuyên môn đối với công tác y tế cơ sở; thực hiện trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở; kiện toàn mô hình tổ chức, quản lý trung tâm y tế; đổi mới phương thức hoạt động của y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn từ năm 2018 - 2030; Triển khai thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng y tế dự phòng gắn với đổi mới y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia... Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến

trung ương và quốc tế trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản lý, vận hành.

1.3. Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

- Triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, công tác trí thức, khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

- Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là hiện tượng lợi dụng các vấn đề về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu để xuyên tạc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

1.4. Đối với lĩnh vực gia đình và bảo vệ trẻ em

Tập trung tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc về trẻ em hiện nay như bạo lực, ngược đãi; xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động; bỏ học; vi phạm pháp luật, tảo hôn... Chỉ đạo, tạo điều kiện cho việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục phẩm chất, đạo đức cho trẻ.

1.5. Đối với lĩnh vực thể dục thể thao

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; vận động và thu hút đông đảo Nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao ở cơ sở. Gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục thể thao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

1.6. Đối với lĩnh vực xây dựng đội ngũ trí thức

Trong đó, tập trung vào các nội dung: những khó khăn, vướng mắc trong việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; những cơ chế, chính sách cần tháo gỡ tạo bước đột phá trong việc trọng dụng, thu hút, tôn vinh trí thức, nhất là bộ phận trí thức tinh hoa, các nhà khoa học, nhà văn hóa lớn; đề xuất tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm phát huy được lực lượng trí thức, chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, cơ quan, địa phương, đơn vị...

- Chú trọng công tác định hướng tư tưởng, chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ trí thức, nhất là trước những luận điệu xuyên tạc, kích động, những thông tin xấu, độc trên các phương tiện truyền thông.

2. Đối với công tác văn hóa, văn nghệ

1.1. Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng về công tác văn hóa - văn nghệ, nhất là các nội

dung và giải pháp mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Đặc biệt, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” theo Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 270/KH-UBND, ngày 27/12/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 20/9/2021 của Thành ủy Yên Bái về xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái.

2.2. *Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 390-KH/BTGTW, ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025);* chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới và xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục; góp phần xây dựng nền văn hóa - văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng XHCN; kiên quyết đấu tranh phản bác các nhận thức, luận điệu sai trái, tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với quan điểm, chủ trương, đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng.

2.3. *Tiếp tục phát động, tuyên truyền, hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* giai đoạn 2021-2025.

2.4. *Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”* (sẽ ban hành kế hoạch riêng).

2.5. *Chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị; các hoạt động văn hóa trong lễ hội; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động văn*

hóa, thể thao trong lễ hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội; vận động người dân, du khách thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Chủ động nắm bắt tình hình, hoạt động văn hóa - văn nghệ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm, lợi dụng dịp Tết để sản xuất, tuyên truyền các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ, gây hủy hoại đạo đức xã hội...

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác khoa giáo, công tác văn hóa, văn nghệ

Ban Tuyên giáo Thành ủy; các chi, đảng bộ trực thuộc; các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, công tác văn hóa, văn nghệ; tham mưu cấp ủy tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương và địa phương trên lĩnh vực công tác khoa giáo, công tác văn hóa - văn nghệ.

4. Công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu chỉ đạo sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác khoa giáo, công tác văn hóa văn nghệ; xây dựng kế hoạch và bám sát các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong các chủ trương của Trung ương và cấp ủy để tiến hành sơ, tổng kết. Nêu bật những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và biện pháp khắc phục, từ đó đề xuất giải pháp trong thời gian tới (*khi có hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy*).

5. Thực hiện Chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, phường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; Quy định 06-QĐi/TU ngày 21/5/2021 về phối

hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khoa giáo; Chương trình phối hợp số 21/CTr-UBND-BTG ngày 11/6/2021 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025; Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố Yên Bái, giai đoạn 2024-2025.

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em. Thường xuyên định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em...

- Phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình và bảo vệ trẻ em.

6. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn

- Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và tình hình cụ thể ở địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác tham mưu, thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc và các phòng, ban, đơn vị liên quan quan tâm bồi dưỡng cán bộ phụ trách khoa giáo, văn hóa văn nghệ ở địa phương, đơn vị; quan tâm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch của Trung ương, tỉnh, thành phố.

7. Giao ban công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo xã, phường và các phòng, ban liên quan duy trì tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ về công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc, các đơn vị trong khối tuyên giáo xây dựng kế hoạch công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ năm 2024 phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, điều chỉnh cho phù hợp khi có nhiệm vụ phát sinh; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo đảm bảo tiến độ, chất lượng.

3. Định kỳ 6 tháng, 01 năm các cơ quan đơn vị trong khối tuyên giáo, các chi, đảng bộ trực thuộc tổng hợp kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ gửi Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên đây là Kế hoạch công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ năm 2024 của Thành ủy Yên Bái./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c),
- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP,
- Các đơn vị trong khối tuyên giáo,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu BTG, VT/TU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÓ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đỗ Văn Nghị

PHỤ LỤC

Tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng lĩnh vực khoa giáo năm 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 250-KH/TU, ngày 28 tháng 01 năm 2024 của Thành ủy)

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Văn bản của Trung ương

- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Văn bản của Tỉnh ủy

- Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 31/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 về “Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

3. Văn bản của Thành ủy

- Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 22/01/2021 của Thành ủy về “Phát triển thương mại - dịch vụ thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh, bền vững, giai đoạn 2021 - 2025”.

- Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 22/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX về phát triển công nghiệp thành phố Yên Bái theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 01/3/2021 của Thành ủy về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo, chủ động

tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số;

- Kế hoạch hành động số 105-KH/TU, ngày 31/12/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 19/7/2021 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Văn bản của Trung ương

- Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư khóa IX về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”.

- Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”.

- Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

2. Văn bản của Tỉnh ủy

- Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

- Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 20/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Kết luận số 316-KL/TU ngày 3/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

- Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 về “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

- Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20/01/2021 về “Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

- Nghị quyết số 61-NQ/TU, ngày 20/10/2021 về “Tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2026, định hướng đến năm 2030”.

3. Văn bản của Thành ủy

- Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 16/6/2021 của Thành ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 về “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

III. LĨNH VỰC Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

1. Văn bản của Trung ương

- Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khóa IV về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

- Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20/2/2014 của Ban Bí thư về “Năm năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

- Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo phòng chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030”.

- Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

- Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”.

2. Văn bản của Tỉnh ủy

- Chương trình hành động số 61-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

- Kế hoạch hành động số 73-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

- Kế hoạch hành động số 74-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 30/9/2021 thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”.

- Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 26/10/2021 về “Nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

3. Văn bản của Thành ủy

- Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 31/12/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 62-NQ/TU, ngày 26/10/2021 về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

IV. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Văn bản của Trung ương

- Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Kết luận số 02-KL/TW, ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

- Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

2. Văn bản của Tỉnh ủy

- Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 30/8/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

- Kế hoạch hành động số 193-KH/TU ngày 27/4/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

- Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”.

3. Văn bản của Thành ủy

- Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 22/01/2021 của Thành ủy về phát triển công nghiệp thành phố Yên Bái theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 22/01/2021 của Thành ủy về bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ tăng trưởng xanh, bền vững thành phố Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025.

- Chương trình hành động số 19 - CTr/TU ngày 19/6/2021 của Thành ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, giai đoạn 2021 – 2025;

- Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 31/12/2021 thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

V. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

1. Văn bản của Trung ương

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

- Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”.

2. Văn bản của Tỉnh ủy

- Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 20/02/2012 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

- Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 27/3/2013 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”.

3. Văn bản của Thành ủy

- Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 22/01/2021 của Thành ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, giai đoạn 2021-2025

VI. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

1. Văn bản của Trung ương

- Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

- Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

2. Văn bản của Tỉnh ủy

- Chương trình số 47-CT/TU, ngày 27/3/2013 về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020”.

- Kế hoạch hành động số 97-KH/TU ngày 30/7/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

VII. LĨNH VỰC CÔNG TÁC TRÍ THỨC

1. Văn bản của Trung ương

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”.

- Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW về “Phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

2. Văn bản của Tỉnh ủy

- Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 14/01/2009 thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

- Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 02/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

3. Văn bản của Thành ủy

- Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 22/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống chính trị thành phố, giai đoạn 2021 - 2025....
